

ประจำวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2557

พาณิชย์รับทบทวนมาตรฐานหอมมะลิใหม่

นางดวงพร รอดพยาธิ์ รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศกำลังทบทวนประกาศมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักรใหม่ว่า สร้างผลกระทบให้กับภาคส่งออกข้าวไทยอย่างไรบ้างซึ่งเท่าที่ทราบมาตรฐานข้าวหอมมะลิที่กำหนดไว้ 2 ชนิด คือ มาตรฐาน 92% เป็นมาตรฐานบังคับ ส่วน 98% เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ แต่หากสร้างความสับสนให้ตลาดผู้ซื้อ ก็อาจต้องพิจารณาให้เหลือมาตรฐานเดียว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้ส่งหนังสือไปยังรักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอให้ทบทวนประกาศมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ที่กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิออกเป็น 2 ชนิดแล้ว คือ ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษ ที่ต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า 98% และข้าวหอมมะลิไทย ที่ต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า 92% โดยขอให้เหลือเพียงมาตรฐานเดียวคือข้าวหอมมะลิ 92% เพราะสร้างความสับสนให้กับตลาดผู้ซื้ออย่างมาก และยังเป็นกรลดเกรดข้าวหอมมะลิของไทยเองด้วย

“ก่อนหน้านี้ ได้มีการหารือรอบกับบ.ส.ชูดิมา บุญยประภัศร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งท่านก็รับที่จะพิจารณาให้” นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า มาตรฐานข้าวหอมมะลิ 98% แม้ไม่ได้มีการบังคับ แต่เป็นมาตรฐานสมัครใจ ผู้ส่งออกก็ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเกณฑ์ที่สูงเกินไป ประกาศดังกล่าวกลับทำให้ตลาดผู้ซื้อสับสนเพราะก่อนหน้านี้ไทยมีข้าวหอมมะลิ มาตรฐานเดียว คือ 92% ดังนั้นการตั้งมาตรฐาน 98% ถือเป็นการลดเกรดข้าวหอมมะลิของไทย ทำให้ถูกกีดกันการค้ารับซื้อด้วยเพราะผู้ซื้อเข้าใจว่ามาตรฐานปกติที่เคยใช้กลายเป็นข้าวเกรด 2

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ทำหนังสือ ไปยังกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวหลายครั้งและแจ้งผลเสียของการเพิ่มมาตรฐานเพราะทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนด้านการตรวจสอบทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น เพราะมาตรฐาน 92% และ 98% ต้องตรวจสอบทางพันธุกรรมเท่านั้น และยังทำให้ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นและยุ่งยาก โดยเฉพาะข้าวที่บรรจุถุงขายในห้างสรรพสินค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ การสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 98% ที่ในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่รายที่ผลิตได้ และคิดเป็นปริมาณไม่ถึง 5% ของปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิต่อปีประมาณ 2 ล้านตัน ทำให้ข้าวหอมมะลิที่มีมาตรฐาน 92% ซึ่งเป็นเกือบทั้งหมดของการส่งออกถูกผู้ซื้อคัดราคาอย่างหนัก เพราะถือว่าเป็นเกรดรองจากมาตรฐาน 98%

สำหรับประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ดังกล่าวได้แบ่งข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกเป็น 2 ชั้นตามปริมาณข้าวหอมมะลิไทย คือ ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ (Prime Quality Thai Hom Mali Rice) และข้าวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice) โดยประกาศฉบับดังกล่าวนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อธิบดีกรมพาณิชย์ ได้ลงนามประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนก.พ.2557 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมูลค่าข้าวหอมมะลิไทยให้สูงขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ราคาข้าวไทยพุ่ง 427 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หลังบาทแข็ง-“คสช.”คุมเข้มสต็อก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออก (เอฟโอบี) ข้าว 5% ของไทยปรับตัวอยู่ในระดับ 427 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน สูงกว่าราคาข้าวของเวียดนามที่อยู่ในระดับ

410 เหรียญสหรัฐต่อดัน และข้าวอินเดียน้อยที่อยู่อันดับ 425 เหรียญสหรัฐต่อดัน เนื่องจากนโยบายการตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังของโครงการรับจำนำข้าวของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเข้มงวด จนผู้ส่งออกต้องไปหาซื้อข้าวในตลาดทั่วไปแทน ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทยแข็งค่าขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2557 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ในระดับ 31.9 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ผลของราคาข้าว 5% ของไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากราคาต้นเดือนเฉลี่ยที่ 409-410 เหรียญสหรัฐต่อดัน มาอยู่ระดับ 427 เหรียญสหรัฐต่อดัน ส่งผลให้ผู้ซื้อข้าวในหลายๆประเทศที่จะมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ข้าวใหม่ เริ่มชะลอออเดอร์ชั่วคราว เพื่รออูดสถานการณ์ราคาข้าวไทยอีกครั้ง ทำให้การขายข้าวในช่วงนี้ซบเซาเล็กน้อย แต่ในส่วนของออเดอร์เก่าที่ลูกค้าต่างชาติเคยสั่งมาก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไร สามารถส่งมอบได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกไม่กังวลมากนักที่ราคาข้าวไทยสูงขึ้น เพราะราคาข้าวไทยกับเวียดนามยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ไม่ห่างกันมากนัก

“หากราคาข้าวของไทยและเวียดนามไม่ห่างกันมาก ผู้ส่งออกก็ไม่กังวลมากนัก ส่วนการที่ราคาข้าวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คงเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่ามาจากเรื่องของสต็อกข้าว ซึ่งตรงนี้ผู้ส่งออกก็คงต้องดูสถานการณ์สักระยะหนึ่งก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ของราคา” นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกข้าวไทยอยู่ระหว่างการติดตามการประมูลข้าวรอบใหม่ๆ จากหลายประเทศ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับคู่แข่งไทย เช่น ในส่วนของอิรักมีการเปิดประมูลต่อเนื่องเดือนละ 40,000-50,000 ตัน รวมถึงฟิลิปปินส์ที่กำลังจะมีการเปิดประมูลข้าวรอบใหม่ในระดับหลักแสนตัน หลังจากก่อนหน้านี้เวียดนามชนะการประมูลไป และอินโดนีเซียก็มีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ส่งออกมองว่าแนวทางในการระบายข้าว ทางคสช. ควรอนุญาตให้ระบายข้าวในสต็อกในส่วนที่มีการตรวจสอบแล้ว เพราะหากรอให้ตรวจสอบครบทุกโกดังแล้วค่อยระบายพร้อมกัน คงใช้เวลานานเป็นปี

“หากโกดังใดที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีปัญหา หรือมีปริมาณข้าวอยู่ครบตามบัญชี และข้าวมีคุณภาพดี คสช. ก็ควรอนุญาตให้ทยอยระบายออกไปบ้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นนี้ เพราะหากจะรอให้ดำเนินการตรวจสอบครบทุกในโกดังก่อน แล้วค่อยระบายข้าวออกมาพร้อมกันคงไม่ได้ เพราะคงจะต้องใช้เวลานานเป็นปี และยังทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆอีกด้วย ราคาข้าวที่ขายได้ก็จะต่ำลง จนส่งผลให้ภาครัฐเสียโอกาสในการขายข้าว” นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คสช. แต่งฟ้าผ่ากระทรวงพาณิชย์

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 95/2557 เรื่องกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งให้ กำหนดตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 1 ตำแหน่ง

พร้อมมีคำสั่งให้ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย , ให้ นายสมชาติ สร้อยทอง พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย , ให้ นางดวงพร รอดพยาศี พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ไป ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ , ให้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พณ.ลุยโปรโมตข้าวหอมมะลิเมืองผู้ดี คนแห่ชม-ชิมเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ในงาน Test of London 2014 โดยได้นำตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และข้าวลักษณะพิเศษ ได้แก่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด และข้าวกล้องงอก ไปจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไทยอินทรีย์ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินซื้อแม้มีราคาแพง

พร้อมกันนั้น กรมฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และหนังสือรายการอาหารที่ทำจากข้าวหอมมะลิไทยและรับประทานร่วมกับข้าวหอมมะลิไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย คุณสมบัติและลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งการแนะนำให้ผู้บริโภคสังเกตและเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่ปรากฏบนถุงข้าว รวมถึงสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิมร่วมกับอาหารไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมคหุหาของกรมฯ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน พบว่าผู้เข้าเยี่ยมชมคหุหาส่วนใหญ่เคยบริโภคข้าวรวมทั้งสามารถหุงข้าวได้ด้วยตนเอง และให้ความสนใจข้าวลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ ของไทยมาก

ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังได้หารือกับผู้นำเข้าข้าวจากไทยซึ่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการของไทยให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ตรารับรองข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้บริโภคทราบ เนื่องจากการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยเป็นอย่างดี และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคชาวอังกฤษ ซึ่งยินดีจ่ายสำหรับข้าวที่มีคุณภาพดี

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ลุ้น คสช.อุ้มชานาไทย ดันโมเดลกองทุนอ้อยบุญยุทธศาสตร์ข้าว

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้กระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้าว เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวและชานา แล้วหาข้อสรุปเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบให้มีต้นทุนที่ต่ำ สามารถแข่งขันได้ ผลักดันให้ข้าวไทยมีคุณภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก ชานาผู้ปลูกข้าวมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีเพื่อขับเคลื่อนให้ข้าวทั้งระบบของไทยมีความยั่งยืนเพื่อนำยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศกลับไปเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าว (กนช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ในอีก 15 วันหรือประมาณปลายเดือน ก.ค.นี้

“หอการค้าไทยเสนอยุทธศาสตร์ข้าวและชานา โดยใช้โมเดลของกองทุนอ้อยและน้ำตาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ซื้อและผู้ส่งออก จนทำให้อุตสาหกรรมอ้อยในประเทศไทยแข็งแกร่ง และยืนอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระต่องบประมาณรัฐบาล”

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า วันนี้ (22 ก.ค.) กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ จะนำยุทธศาสตร์ข้าวของกรมการค้าข้าว ปี 2555-2559 และยุทธศาสตร์ข้าวและชานาของหอการค้าไทย ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีหัวหน้า คสช.เป็นประธานมาร่วมหารือ ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวภายใต้เป้าหมายการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและผลักดันราคาข้าวให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวของกรมการค้าข้าวและของหอการค้าไทย ประมาณ 70-80% โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต แต่เรื่องราคาข้าวยังไม่ได้หารือกัน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์ตั้งโรงสี-ส่งออกอู๋มชาวนา รับซื้อข้าวราคาน้ำตลาดแลกดชดเชยดอกเบี้ย 3%

นางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก นาปี 2557/2558 ว่า หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ปรับลดราคาปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวให้ต่ำลงแล้ว ทางกรมเตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เข้าร่วมรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ในระดับราคาน้ำตลาด ต้นละ 100-200 บาท จากระดับราคาอ้างอิง ซึ่งเป็นระดับราคาเฉลี่ยในแต่ละวันของกรมการค้าภายใน นับจากเดือน พ.ค. 2557- ม.ค. 2558 เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกในปีนี้ไม่ต่ำกว่าต้นละ 8,500 บาท

"มาตรการนี้ต่างจากการประกันรายได้ ซึ่งจะใช้การตั้งราคาแล้วบอกว่าจะควักเงินช่วยส่วนต่างเท่าไร แต่กรณีนี้จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเป็นผู้เข้ามาซื้อ ชดเชยเฉพาะดอกเบี้ย ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้"

จากการขายข้าวเปลือกในราคาสูงขึ้นไม่ขาดทุน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ซึ่งมีอัตราต้นละ 20 บาทต่อกระสอบต่อเดือน ค่าประกันภัยข้าวต้นละ 70 บาทต่อปี ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล" รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลการสำรองสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ โดยอาศัย พ.ร.บ.การค้าข้าว ที่กำหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องสำรองสต็อกไม่ต่ำกว่า 500 ตัน เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อซัพพลายข้าวไปเก็บ ช่วยยกระดับราคาได้อีกทางหนึ่ง

นายอิสรระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธาน ในวันพรุ่งนี้ (16 ก.ค.) ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอแผนงานยุทธศาสตร์อนาคต ข้าวไทยและชาวนาไทย เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวไทยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาข้าวและชาวนาไทย โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ด้วยการส่งเสริมระบบวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เขตเกษตรเศรษฐกิจทางเลือก เพื่อปรับเปลี่ยนปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบชลประทาน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต การพัฒนาระบบประกันภัยข้าวและพืชผลการเกษตร การจัดตั้งกองทุนข้าวและชาวนาไทย โดยนำเงินจากกระทรวงการคลัง ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% จากผู้ส่งออก แทนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7.5% ที่เรียกเก็บจากโรงสี เงินโคเวตาสหภาพยุโรป ที่กระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งออก เพื่อนำมาเป็นกองทุน ปีละ 2,000 ล้านบาท และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การตลาดข้าวไทย รัฐบาลต้องส่งเสริมกลไกการตลาดเสรี ต้องปลดตนนโยบายทางการเมือง ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่งควรย้ายมาสังกัดกระทรวงการคลัง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์สั่งอัยการสูงสุดฟ้องยังลักษณ์ผิดจรรยาบรรณข้าราชการ-ระบายนข้าว

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนน 7:0 สั่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อดำเนินคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนส่งผลให้เกิดการทุจริตโครงการระบายนข้าวและการรับจรรยาบรรณ จนเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

"การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว จึงมีมูลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ฐานเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกกรรมการ ป.ป.ช.กล่าว

ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามฐานความผิดดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 70

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งได้กำหนดนโยบายรับจำนำมาตั้งแต่ต้นและในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ได้กำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตามท้องตลาดเกินกว่าที่ควรคาดหมายได้ตามปกติ อันมีลักษณะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด และในการดำเนินโครงการปรากฏว่าได้เกิดการทุจริตในทุกขั้นตอน ทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิ์เกษตรกร โกงความชื้น โกงตาชั่ง นำข้าวมาเวียนเข้าโครงการ การลักลอบนำข้าวออกจากคลัง ส่วนการระบายข้าวที่รับจำนำมีการใช้อิทธิพลทางการเมืองช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้ข้าวจากโครงการไปจำหน่าย เกิดระบบนายหน้าค้าข้าวไม่เปิดประมูลอย่างเปิดเผย

การทุจริตดังกล่าวได้ก่อให้เกิดภาระรายจ่ายของรับและภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งการอุดหนุนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การสีแปรสภาพ การขนส่ง การเก็บรักษา และยังมีปัญหาข้าวเสื่อมคุณภาพขายข้าวขาดทุนราว 5 แสนล้านบาท ข้าวสูญหายจากโกดัง รัฐบาลกลายเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ ทำลายระบบการค้าข้าวโดยเสรี โรงสีและผู้ส่งออกนอกโครงการไม่สามารถจัดหาซื้อข้าวได้เพียงพอ โรงสีในโครงการและผู้ส่งออกที่ชนะการประมูลข้าวจะมีการค้าขายที่มีข้อได้เปรียบโรงสีและผู้ส่งออกนอกโครงการ ตลอดจนราคาข้าวไทยตกแพงกว่าคู่แข่งในต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียตลาดส่งออกที่สำคัญ การรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดโดยไม่จำกัดพื้นที่ผลิตและวงเงินการรับจำนำ ทำให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรอย่างยั่งยืน จากการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ ตลอดจนปริมาณรับจำนำสูงเกินกว่าข้อเท็จจริงแต่คุณภาพต่ำกว่าราคาที่รับจำนำ

ต่อมาเมื่อมีการระบายข้าวที่รับจำนำได้เกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก และผู้ถูกกล่าวหาได้รับรู้รับทราบจากรายงานผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล และยังทราบว่ามีการทุจริตในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวนับล้านครอบครัวที่ยังไม่ได้รับเงินทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หลายรายถึงถึงฆ่าตัวตาย จึงเป็นกรณีจำเป็นที่ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาขยับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบว่ามีทุจริตในการดำเนินโครงการและความเสียหายต่างๆ จากการดำเนินโครงการ แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับยืนยันที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะต้องพิจารณายุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เพื่อยับยั้งมิให้เกิดการทุจริตและระงับยับยั้งมิให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศ

โฆษกกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวว่า การแถลงข้อมูลความผิดวันนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเดินทางไปต่างประเทศ เพราะกรณีดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนตัว และ ป.ป.ช.ก็ไม่ได้ประสานไปยัง คสช.ให้สั่งระงับการเดินทาง

"อย่าไปคาดเดา เราอยู่กับปัจจุบัน ไปแล้วจะกลับหรือเปล่า ผมไม่ใช่เร็ว จิตสัมผัสไม่ได้...มันบังเอิญตรงช่วงไปต่างประเทศ ขออภัยท่านอาจจะเที่ยวไม่สนุก" นายวิชา กล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นฟังไม่ขึ้น เช่น กรณีอ้างว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นไปด้วยความเร่งรีบอย่างเป็นพิเศษ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 ก.ค. 2557 มีจำนวน 259,400 ตัน มูลค่า 112.687 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 241,668 ตัน มูลค่า 94.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. 2557 มีจำนวน 3.26 ล้านตัน มูลค่า 1.408 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 12.5% และมูลค่าลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 3.726 ล้านตัน มูลค่า 1.598 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) ระบุว่า NFA มีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 400,000 ตัน ในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเมื่อรวมกับที่ได้มีการประมูลซื้อจำนวน 800,000 ตัน จากเวียดนามเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา จะทำให้ในปีฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวมากถึง 1.2 ล้านตัน โดยในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชุมของสภาองค์การอาหารแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าหากมีการอนุมัติให้นำเข้าข้าวในส่วนที่จะเพิ่มเติมนี้ ก็จะต้องมีการส่งมอบภายในเดือน ก.ย. ก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของฟิลิปปินส์ในช่วงนั้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในปี 2013-14 นี้ ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.45 ล้านตัน ลดลง 28% จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 2. ล้านตัน แต่เมื่อเทียบกับปี 2012/13 ที่ผ่านมา ยังคงสูงกว่าประมาณ 3.5% ส่วนในปี 2014/15 นั้นคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปีนี้

ทั้งนี้ ประเมินการณ์นำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจากการที่รัฐบาลมีการสอบสวนกรณีลักลอบนำเข้าข้าว ซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะลดการนำเข้าข้าวอย่างผิดกฎหมายให้หมดไป

ขณะเดียวกัน ราคาข้าวในประเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีการรับมอบข้าวจากเวียดนามล่าช้า ประกอบกับการนำเข้าข้าวในปี 2013 มีจำนวนลดลง

ทางด้านผลผลิตข้าวนั้น คาดว่าในปี 2013/14 จะมีประมาณ 11.813 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากปีก่อน ส่วนในปี 2014/15 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.2 ล้านตัน

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวในปี 2557 และยกเลิกการให้เงินสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยได้มีการประชุมกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่น ระบุว่า ที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน (โดยนำเข้าข้าว จำนวน 800,000 ตัน ในเดือนมีนาคม และ 200,000 ตัน ในเดือนมิถุนายน) จากเวียดนาม และข้าวอีก 60,000 ตัน มีกำหนดจะส่งถึงฟิลิปปินส์ภายในเดือนกันยายน นอกจากนี้ รัฐบาลยังอนุญาตให้ผู้นำเข้าเอกชนนำเข้าข้าว จำนวน 163,000 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบปริมาณนำเข้าขั้นต่ำแบบโควตาระบุรายประเทศ (Minimum Access Volume – Country Specific Quota: MAV-CSQ) จากไทย ออสเตรเลีย และอินเดีย

ผู้ช่วยประธานาธิบดีฝ่ายความมั่นคงด้านอาหาร (The Presidential Assistant for Food Security) กล่าวว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างวางแผนนำเข้าข้าว 1.4 ล้านตัน ในปีนี้ ซึ่งรวมถึงข้าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีด้วย โดยปริมาณที่จะนำเข้าเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่ากันชน (buffer stocks) นอกจากนี้ รัฐบาลยังอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดเสรีการนำเข้าข้าว โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้มากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสนใจกับการยกเลิกเงินสนับสนุนเพื่อลดภาระหนี้สินขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) ที่คาดว่าจะสูงถึง 1.8 แสนล้านเปโซ (หรือประมาณ 4.1 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ) เมื่อโครงการสิ้นสุดลงปลายปี 2559 โดยที่ผ่านมารัฐบาลรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงและขายข้าวในราคาต่ำผ่านองค์การอาหารแห่งชาติ นักวิเคราะห์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มาตรการในปัจจุบันมีปัญหาเนื่องจากรัฐบาลใช้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนมาก ขณะที่ประชากรฟิลิปปินส์ต้องซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ในปีนี้อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 4.2 ล้านตัน แม้จะคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะลดลงประมาณ 2% ก็ตาม ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Central Statistics Agency; BRS) ได้ประมาณการว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 69.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 71.28 ล้านตันในปีก่อน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร ระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวในปีนี้อะไร เพราะผลผลิตข้าวในประเทศก็เพียงพอสำหรับการบริโภคอยู่แล้ว

ทางด้านนักวิเคราะห์ ได้คาดการณ์ว่า อินโดนีเซียอาจจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านตัน โดยรัฐบาลจะต้องมีการสำรองข้าวไว้ประมาณ 2.7 ล้านตันเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 37.355 ล้านตันข้าวสาร มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากจำนวน 650,000 ตัน เมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการบริโภคจะมีประมาณ 38.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวน 38.127 ล้านตัน เมื่อปีก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (Wall Street Journal) รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมของอินเดียอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้รัฐบาลอินเดียตระหนักว่าผลผลิตข้าวในปี 2557/58 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) จะลดลง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดปริมาณการส่งออกข้าวเพื่อรักษาอุปทานในประเทศ

ตั้งแต่อินเดียยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิในเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมานี้ อินเดียครองแชมป์ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดมาโดยตลอด แต่ในปีนี้อินเดียต้องการรักษาแชมป์ดังกล่าว อาจทำให้อินเดียต้องนำเข้าข้าวจากประเทศอื่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงอาหาร (Food Ministry) ระบุว่า อินเดียไม่ต้องการให้มีการนำเข้าข้าวใดๆ แม้ว่าอินเดียจะมีข้าวเพียงพอในสต็อก แต่อินเดียต้องสำรองข้าวไว้ในกรณีที่เกิดสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตข้าว ล่าสุด รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจแจกจ่ายข้าว จำนวน 5 ล้านตัน จากสต็อกกลาง (Central Pool) ให้แก่ครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่เหนือเส้นความยากจน (Above Poverty Line: APL) และครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน (Below Poverty Line: BPL)

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมนี้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 43 ซึ่งโดยปกติแล้ว ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุม ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน คิดเป็น 70% ของปริมาณน้ำฝนทั้งปี

การปลูกข้าวในช่วงฤดูมรสุมที่เริ่มปลูกในช่วงเดือน มิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยกระทรวงเกษตร รายงานว่า ณ วันที่ 4 กรกฎาคม อินเดียมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 28.12 ล้านไร่ ลดลงจาก 43.12 ล้านไร่หรือลดลง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ล่าสุด เจ้าหน้าที่รัฐบาลปฏิเสธการระงับการส่งออกในทันที โดยระบุว่า การตัดสินใจขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและการแจกจ่ายข้าวตลอดช่วงฤดูการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว (Central Rice Research Institute) ให้ความเห็นว่า ผลผลิตข้าวของอินเดียในปีนี้อาจจะเหลือต่ำกว่า 100 ล้านตัน ลดลงจาก 106 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

นายลี ดอง-ฟิลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) ให้สัมภาษณ์กับสื่อภายหลังการตัดสินใจของที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (Economic Ministers) ว่า การตัดสินใจได้ถูกกำหนดขึ้นเนื่องจากภาษีข้าวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมข้าว

นายลีให้คำมั่นที่จะปกป้องอุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศด้วยการกำหนดอัตราภาษีสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจจะอยู่ที่ระดับ 300-500% สำหรับข้าวนำเข้า ซึ่งอยู่ในพิกัดภาษีตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (The World Trade Organization; WTO) กำหนด

นอกจากนี้ นายลียังให้คำมั่นว่าจะป้องกันการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศสูงเกินไปไว้ล่วงหน้าด้วยการเรียกเก็บเงินพิเศษเพื่อป้องกันภายใต้กรอบเวลาของรัฐบาล ตลาดข้าวของเกาหลีใต้จะเปิดตัวได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป

เกาหลีใต้ไม่ได้เปิดตลาดข้าวอย่างเสรีนานถึง 20 ปีนับจากปี 2538 อันเนื่องมาจากการเจรจาด้านการค้าของ WTO ในอูรุกวัยในปี 2537 ข้อห้ามดังกล่าวจะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้

ในช่วงที่เกาหลีใต้อยู่ภายใต้ระบบโควตานำเข้าข้าวขั้นต่ำของ WTO โดยมีภาษีนำเข้าในอัตรา 5% นั้น (The WTO minimum market access; MMA) ในช่วง 10 ปีแรกนับตั้งแต่ปี 2536 (1993) เกาหลีใต้ต้องนำเข้าข้าวปีละ 4% ของปริมาณการบริโภคข้าวในแต่ละปี และนับตั้งแต่ปี 2547 (2004) เกาหลีใต้ต้องนำเข้าข้าวปีละ 7.96% ของปริมาณการบริโภคข้าวในแต่ละปี โดยในปัจจุบันนี้เกาหลีใต้นำเข้าข้าวปีละประมาณ 409,000 ตัน หรือประมาณ 9% ของปริมาณการบริโภคข้าวในแต่ละปี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2013/14 (พ.ย. - ต.ค.) คาดว่าเกาหลีใต้นำเข้าข้าวประมาณ 410,000 ตัน ลดลงจากประมาณ 510,000 ตัน ในปี 2012/13 ขณะที่ผลผลิตข้าวในปี 2013/14 คาดว่า จะมีประมาณ 4.2 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการบริโภคข้าวประมาณ 4.6 ล้านตัน

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) จะจัดการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวน 44,158 ตัน จากประเทศจีน และออสเตรเลีย โดยจะมีการซื้อข้าวจากจีนจำนวน 34,724 ตัน กำหนดส่งมอบ 30 พ.ย.-31 ธ.ค. ศกนี้ และจะซื้อจากออสเตรเลียจำนวน 9,434 ตัน กำหนดส่งมอบ 15-31 ธ.ค. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ไนจีเรีย

มีรายงานว่าบริษัท OLAM International Limited ของประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศลงทุนเป็นจำนวนเงิน 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในธุรกิจปลูกข้าวครบวงจร ในรัฐ Nasarawa State ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรีย โดยจะลงทุนเพาะปลูก ตั้งโรงสี การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก

ในระยะแรกบริษัทได้เริ่มทำการเพาะปลูกบนพื้นที่ประมาณ 37,500 ไร่ โดยมีเป้าหมายการผลิต 2 ฤดูกาลผลิตต่อปี ด้วยผลผลิตภาพการผลิต 10 เมตริกตันข้าวเปลือกต่อเฮกเตอร์ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะทำให้ได้ปริมาณข้าวสารออกสู่ตลาดอย่างน้อย 36,000 ตันต่อปี และจะขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงสีขนาดใหญ่เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตดังกล่าวไว้แล้ว โดยในพิธีเปิดโรงสีข้าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีไนจีเรีย Mr.Goodluck Jonathan ได้มาเป็นประธานในพิธี และโรงสีดังกล่าวนี้สามารถรองรับข้าวเปลือกของชาวนาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)